



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวังการระบาด และการป้องกันการแพร่ระบาดของ
ของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (ฉบับที่ ๒)

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง มาตรการ
การเฝ้าระวังการระบาด และการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
๒๐๑๙ และได้มีการระบาดอย่างต่อเนื่องของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในหลายประเทศ โดยเฉพาะจีน
เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เวียดนามและสิงคโปร์ นั้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความห่วงใยต่อคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา
ตลอดจนนักเรียน จากสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการเฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงขอให้
ผู้บริหารหน่วยงานทุกแห่งของมหาวิทยาลัย ยึดแนวคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (<https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/introduction.php>)
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน การเรียน การจัดประชุม สัมมนาหรือจัดกิจกรรมอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย และขอ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวังการ
ระบาด และการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (ฉบับที่ ๒)

ในกรณีที่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาตลอดจนนักเรียน จะต้องเดินทางไปยังประเทศที่เป็นกลุ่มเสี่ยง
หากสามารถเลื่อนการเดินทางออกไปได้ ให้พิจารณาเลื่อนการเดินทางออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น หากมี
ความจำเป็นจะต้องเดินทาง ขอให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาตลอดจนนักเรียน ระมัดระวังและป้องกันตนเอง
โดยการจัดเตรียมหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจลให้เพียงพอ และเมื่อกลับจากการเดินทางควรเข้าระบบ
ตรวจคัดกรองตามคำแนะนำของด่านตรวจโรคอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
หากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) มีการยกระดับที่สูงขึ้น หรือมีการแจ้งเตือน
การเปลี่ยนแปลงประการใดจากกระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะรีบดำเนินการประกาศมาตรการที่สมควรให้ทราบ โดยเร่งด่วนต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบ และถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี